



รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนผังเมืองและสภาพแวดล้อม
ประจำปีการศึกษา 2568

คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม

จำนวนที่รับสมัคร

แผน 1.1 แบบวิชาการ (ภาคปกติ) (ประเภทเหมาจ่าย)	} จำนวน 10 คน
แผน 1.2 แบบวิชาการ (ภาคปกติ) (ประเภทเหมาจ่าย)	
แผน 2 แบบวิชาชีพ (ภาคปกติ) (ประเภทเหมาจ่าย)	

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

แผน 1.1 แบบวิชาการ และ แผน 1.2 แบบวิชาการ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาในแผน 1.1 ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือเคยปฏิบัติภารกิจทางด้านผังเมือง หรือเกี่ยวข้องกับเมืองไม่น้อยกว่า 1 ปี

แผน 2 แบบวิชาชีพ

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทียบเท่า หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง หรือสำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากต่างประเทศ โดยมีผลการศึกษเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทในหลักสูตรอื่นมาแล้ว

หมายเหตุ : กรณีนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าศึกษา จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน

เอกสารประกอบการสมัคร

ลำดับ	รายการเอกสาร	จำนวน
1	รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (600 x 800 Pixel) ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ใช้รูปถ่ายชุดครุย (อัปโหลดในระบบ)	1 ไฟล์
2	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายสำเนาเฉพาะหน้าบัตร)	1 ฉบับ
3	สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี	1 ชุด
4	หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร (กรณีผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี)	1 ชุด
5	สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส (กรณีชื่อ-นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ)	1 ฉบับ
6	ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย จะต้องหนังสืออนุญาตให้เข้าสอบ คัดเลือกจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย	1 ฉบับ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาได้จากเว็บไซต์

<https://admissions.mju.ac.th/graduate> >> เมนูค่าธรรมเนียมการศึกษา >> ค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.โท

